



สาร

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เนื่องในโอกาสวันครู พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ที่เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดี พร้อมทั้งกำลังใจมายังครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทุกรูปทุกท่าน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นสถานศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างโอกาสและเป็นทางเลือกสำหรับการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ โดยมุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นไปตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้สามเณรนักเรียน เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา รักษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งครูมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น คุณภาพของครูจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพควบคู่ไปกับการมีมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อไป

โดยในรอบปีที่ผ่านมา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สามเณรนักเรียน โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

ในนามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีและขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทุกรูป/ท่าน ที่ได้เสียสละ อุทิศตน ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู มุ่งปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนให้สามเณรนักเรียน อย่างเต็มความสามารถ เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้สามเณรนักเรียนมีปัญญา ความรู้ ความสามารถ เป็นศาสนทายาทที่ดีเปี่ยมด้วยปัญญาพุทธธรรม ท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และคุณงามความดี ที่คณะครูทุกรูป/ท่าน ได้กระทำความดีแล้วนั้น จงมาปกป้องคุ้มครองคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และร่วมกันพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยให้ก้าวหน้าสืบไป

(นายอินทพร จันเี่ยม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ